

ขายยางอินเดีย2แสนตัน

กยท.หวังขายตลาด

1.2 พันล้านคน

กยท. ดึงอินเดียจับคู่ธุรกิจยาง หวังส่งออกเพิ่ม เป็น 2 แสนตันต่อปี พร้อมนำร่องซื้อขายอิสานแล้ว 1 แสนตัน

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้สมาคมผู้ผลิตยางล้อ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อินเดีย ได้จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราในกลุ่มจังหวัดภาคใต้และจ.บึงกาฬ ถือว่าเป็นโอกาสของไทยที่จะเจาะตลาดใหม่ที่นำสนใจอย่างอินเดีย โดยมีความต้องการใช้ยางมากถึง 4 แสนตันต่อปี ในขณะที่ไทยส่งออกในตลาดนี้ในปีที่ผ่านมา 98,859 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 35,120 ตันและยางแท่งเอสทีอาร์20 จำนวน 63,739 ตัน

โดยการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ กยท.ตั้งเป้าระหว่างปี 2559 - 2560 กยท. ตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกยางไปประเทศอินเดียให้ได้ 2 แสนตัน/ปี ในจำนวนนี้ 70% จะส่งออกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% จะส่งออกเป็นยางแท่งเอสทีอาร์20

“อินเดียถือเป็นประเทศผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ แต่ไทยมีส่วนการตลาดที่น้อย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะขยายตลาดนี้ได้อีกมาก แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาคุณภาพยางพาราเพื่อแข่งขันกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย อีกทั้งยังเป็นการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจต่างชาติด้วย” นายธีธัช กล่าว

ทั้งนี้ กยท. จะปรับบทบาทมาเป็นหน่วยงานที่จะสามารถรับรองคุณภาพของยางจากเกษตรกร เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ซื้อได้ว่ายางที่ส่งออกทั้งหมดผ่านการรวบรวมจาก

กยท. แล้วมีมาตรฐาน สามารถส่งมอบ และลงนามในหนังสือแสดงความสนใจในการซื้อขายต่อไป



ธีธัช สุขสะอาด

ด้าน นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า Mr.Deepak Chaddha ประธานกรรมการ Chowdhry Rubber & Chemical Pvt.Ltd. ได้ลงนามในหนังสือแสดงความเจตจำนงการซื้อขายกับหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และการยางแห่งประเทศไทย คาดว่า จะซื้อขายประมาณ 1 แสนตัน และจะเร่งร่วมมือกับประสานงานต่อไปให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งจะต้องเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม 4.0 เพื่อแปรรูปวัตถุดิบยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายธราดล ทองเรือง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางการค้าจากจีนลงมาลาว ผ่านไทยเข้าสู่เมียนมาทะลุไปสู่อินเดีย ที่รัฐมนตรีประ จะทำใหยางพาราไทยในภาคอีสานเติบโตได้ไกล โดยการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพิ่มทางเลือกมากขึ้นเพราะอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจรถยนต์ใหญ่กว่าเกือบ 10 เท่าของเมืองไทย และธุรกิจยางรถยนต์ใช้ยางดิบเป็นส่วนประกอบในเปอร์เซ็นต์ที่สูง

นอกจากนี้อินเดียยังใช้ถลุงมีถลุง อุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราต่างๆ จำนวนมาก เพื่อรองรับประชากรถึง 1.2 ล้านคน

นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด กล่าวว่าการเจรจากับคู่ธุรกิจครั้งนี้เป็นโอกาสทางการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร ยกเว้นจากการดำเนินธุรกิจต้นน้ำ เป็นการพัฒนาสู่กลางน้ำ ด้วยการแปรรูปผลผลิตของตัวเองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง ได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ทางภาคตะวันออกเป็นหลัก จะอยู่ในรูปของยางแผ่นดิบ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และได้หวัน

ซึ่งที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ 1.2 พันตัน รวมทั้ง ยังมีการส่งขายภายในประเทศ โดยโรงงานจะรับซื้อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์ ยางมอเตอร์ไซด์ หรือฟลอร์ด

“สหกรณ์ฯ ได้ขยายกิจการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 คาดว่า จะรับซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก โดยกำลังการผลิตของโรงงานขั้นต่ำประมาณ 3 พันตันต่อเดือน เป้าหมายการเปิดตลาดใหม่ครั้งนี้ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางด้วยกัน”

ส่วน การรับซื้อของสหกรณ์ฯ จะไม่มีการผูกขาด ล่าสุดทางสหกรณ์ฯ ได้มีการตกลงกับสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง จำกัด เพื่อรับซื้อผลผลิตยางก้อนถ้วยในการแปรรูปยางแท่ง STR 20 เรียบร้อยแล้ว และคาดว่า ในช่วงกลางเดือนก.ย. นี้ จะร่วมมือกับกยท. จ.บึงกาฬ เชิญผู้นำเกษตรกรมาหารือร่วมกันในการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ข่าวสั้น



กยท.รุดตลาดยางอินเดีย

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตลาดยางพาราในประเทศอินเดียเป็นตลาดใหม่ที่นำสนใจ ซึ่งในปี 2558 ปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศอินเดียมีประมาณ 98,859 ตัน ในปี 2559-2560 กยท.จึงได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกยางไทยไปอินเดียถึง 100,000 ตัน โดยประมาณ 70% เป็นการส่งออกยางแผ่นรมควัน และ 30% เป็นยางแท่ง STR 20 โดย กยท.มีความพยายามเปิดรุดตลาดยางกับต่างประเทศรวมถึงอินเดียตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการส่งเสริมยางพาราในต่างประเทศด้วยโครงการส่งออกยางพาราไทยสู่ตลาดอินเดีย จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นทิศทางและแนวโน้มในเชิงบวกในการลงทุนจากนักธุรกิจอินเดียที่ให้ความสนใจยางพาราของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี นำคณะตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจยาง สมาคมผู้ผลิตยางล้อในอินเดีย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดียที่สนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย

สมคิด VS ฉัตรชัย

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลร้อน

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา เมื่อ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่องการมอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้ามากำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้นอีกกระทรวงหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เดิมกระทรวงนี้ถูกกำกับดูแลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ต้น ท่ามกลางคำถามที่ว่า เกิดอะไรขึ้นระหว่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กับนายสมคิด หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

13

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลร้อน

(ต่อจากหน้า 1)

เปิดปมงดซื้อดูแลเกษตรกร

ต้องย้อนไปถึงการจ่ายเงินชดเชยต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 (นาปี) ไร่ละไม่เกิน 1,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 10 ไร่ ถูกยื้อกันไปมา ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ชาวนาได้รับเงินล่าช้าถึง 2 เดือนเต็ม โดยมาตรการดังกล่าว ถูก "ขง" มาจากปากกระทรวงการคลังให้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบ "มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559/60" ซึ่งเป็นการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งวงเงินไว้ทั้งสิ้น 37,860 ล้านบาท

และยังจัดเป็น 1 ใน 4 มาตรการที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานบอร์ด ธ.ก.ส. ได้เสนอ ครม. ซึ่งเป็นการเสนอภายใต้ความ "เห็นชอบ" จากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ขณะนั้นกำลังเร่งขึ้นผลงานด้านเศรษฐกิจทุกสัปดาห์ ขณะที่ก่อนหน้านี้ในการประชุม ครม. วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรฯเองก็ได้เสนอ ครม. ให้ความ



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เห็นชอบ "มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต" ไปเช่นกัน โดยมาตรการนี้ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 2) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปี 2559/60 และ 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ใช้รายชื่อเกษตรกรจากการขึ้นทะเบียนชาวนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีประมาณ

รับเงินในวันที่ 19 กันยายนนี้ และตั้งเป้าว่า จะจ่ายเงินตามโครงการนี้ได้ทั้งหมดในสิ้นเดือนตุลาคม

เรื่องร้อนสหกรณ์-ยาง

ประเด็นร้อนต่อมาคือ ปัญหาการปฏิรูประบบสหกรณ์ ที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีแนวคิดที่จะตั้ง "หน่วยงานใหม่" ขึ้นมากำกับดูแล "สหกรณ์ออมทรัพย์-สหกรณ์เครดิตยูเนียน" รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (น็อนแบงก์) โดยมีกรอบรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

แต่ข้อเสนอของกระทรวงการคลังกลับ

3.7 ล้านครัวเรือนในการจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทด้วย แต่มาตรการของกระทรวงเกษตรฯกลับถูก "ปฏิเสธ" โดยกระทรวงการคลังเห็นควรให้ใช้การขอสินเชื่อของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจาก ธ.ก.ส. เป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวแทน

นี่จึงเป็นที่มาแรกของกระแสข่าวที่ว่า กระทรวงเกษตรฯเกิดความไม่พอใจจนถึงขั้น "ทุบโต๊ะ" เลยกี่เดียว โดยการจัดซื้อกันครั้งนี้ส่งผลให้การจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทประสบกับความล่าช้า แทนที่ชาวนาควรจะได้รับเงินตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ก็ล่ามาถึงปลายเดือนสิงหาคม ยกตัวอย่าง การจ่ายเงินให้ชาวนาจังหวัดพิจิตรจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 กันยายน ส่วนชาวนาที่ขอนแก่นจะได้

ถูก “ต่อต้าน” จากฝั่งกระทรวงเกษตรฯ อย่างหนัก โดยให้เหตุผลว่า การโอนย้ายหน่วยงานทางด้านการกำกับดูแลสหกรณ์ เหล่านี้ไปขึ้นกับกระทรวงการคลัง จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงเกษตรฯ ถึง 2 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แม้ว่าในหลักการกระทรวงเกษตรฯ จะ “เห็นด้วย” กับการปฏิรูประบบสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดการทุจริตกันอย่างกว้างขวาง ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่มีความคืบหน้า ในเมื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เลือกที่จะ “ยื้อ” ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กับตัวแทนสหกรณ์ ซ้ำเวลาออกไปอีก

ยังไม่นับเรื่องของการซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลจำนวน 310,000 ตันที่กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการการ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีมติให้ “ทยอย” ขายยางในสต็อกครั้งละ 10,000 ตัน ในขณะที่กระทรวงการคลังเห็นถึง “ภาระ” ดอกเบี้ยค่าเช่าโกดังที่รัฐบาลเป็นผู้จ่าย จึงอยากให้ขายยางรวดเดียวทั้งหมด เพื่อลดภาระดังกล่าว ประกอบกับยิ่งเก็บสต็อกนานวันยางก็ยิ่งเสื่อมสภาพลงทุกวัน

เกาเหลาขามใหญ่

ภาพของการ “แย่งชิง” และวิธีคิดการทำงานที่แตกต่างกันนี้ ได้ก่อให้เกิด

“รอยร้าว” ขนาดใหญ่ขึ้นในทีมเศรษฐกิจ ในขณะที่นายสมคิดเองก็ไม่สามารถกุมสภาพกระทรวงทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อหัวหน้าทีม “สั่ง” จึงไม่ได้รับการตอบสนองจากบรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจชั้น “นายพล” และยิ่งเข้าไปกดดันการทำงานก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น

กลายเป็นที่มาของ “เกาเหลา” ขามใหญ่ที่กำลังจะก่อกำเนิดขึ้นในคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนสุดท้ายต้องมีคำสั่งเรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีออกมาในที่สุด ให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี “เพิ่ม” การกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ จากเดิมที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ถูก “ลด” กระทรวงลงเหลือแค่กระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม

ดัชนีความขัดแย้งในนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง “ทีมพลเรือน” กับ “ทีมนายพล” กำลังระอุ รอวันเดือดในทำเนียบรัฐบาล

ปักหมุดนิคมยางสงขลา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ซิตี้) ว่า กนอ.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท เทควินด์ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด จำกัด ผลักดันการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราโคทา พูทาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

กรอบความร่วมมือกันระหว่าง กนอ. และบริษัทดังกล่าว สอดคล้องนโยบายการเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมยาง การพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการของ กนอ. ในอนาคต และยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียน



วันที่: พุธ 14 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

เทียบท่า 3
ทีมข่าวการเมือง

ช่วยกัน

ราคาขางพารา ทั้งน้ำขางสดและขางแผ่น ยังต่ำเค็ย
เรียดิน 3 กิโลกรัม เกินร้อยมานิดหน้อย

แม้รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชูธงเป็น
นโยบายให้เร่งใช้น้ำขางสดเป็นส่วนผสมทั้งในการทำผัดถนนและ
ขางแผ่นแปรรูปเพิ่มมูลค่าในประเทศอาทิ ที่นอน หมอนขางพารา
แต่คงเป็นแค่ไฟไหม้ฟางชั่วคราว ชั่วยาม

เห็นทำจริงอยู่ไม่กี่จังหวัด เช่น ที่สงขลา วันก่อน นิพนธ์
บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ลงคุมการสร้างถนนสายความเนียง-
บางเหรียงด้วยตัวเอง

ใช้น้ำขางพาราผสมแอสฟัลติก เป็น “พาราแอสฟัลติก”
ปูถนน แม้จะมีราคาสูงกว่าใช้แอสฟัลต์ หรือขางมะตอยธรรมดา
แต่คุ้มค่ากว่าเพราะใช้ได้นาน

ขาดเพียงการส่งเสริมให้ใช้จริงจิงจากหน่วยงานหลัก อย่าง
กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง

นิพนธ์ คุยฟุ้งตั้งแต่ปีงบประมาณ 58-59 ทดลองทำ
ปีละสาย ผลตอบรับใช้ได้ดี ในงบปี 60 จะทำ 5 สาย

เร่งช่วยชาวสวนขาง ช่วยเศรษฐกิจฐานรากไปในตัว!!!

ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล/รายงาน

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มี ยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา บางส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้า
ประมูล ราคาบางส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยาง
แผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 มีราคา
ดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 50.12 บาท ปรับเพิ่มขึ้น
0.01 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 49.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น
0.80 บาท ราคายางทอ้งถิ่น กิโลกรัมละ 48.70 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.57 บาท ปรับลดลง 0.69 บาท ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.07 บาท ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.57 บาท ยางฟอง
กิโลกรัมละ 51.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท ยางคัทดิ่ง กิโลกรัมละ
45.20 บาท ราคาคงที่ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 163,100 กิโลกรัม น้ำยางสด 47.75 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาคงที่

ราคาขายได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) คาดการณ์ว่าในปีนี้อุปสงค์น้ำมันทั่ว
โลกจะปรับตัวสูง และตลาดขานรับกับแถลงการณ์ของหนึ่งในคณะผู้ว่าการ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งได้แนะนำให้เฟดดำเนินนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินต่อไป ซึ่งทำให้ตลาดคลายความกังวลจากกระแสคาดการณ์
ในช่วงก่อนหน้านี้ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคาขาย
ได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 54.70
บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.66 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่
ที่ 52.93 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.10 บาทต่อกิโลกรัม ตลาด
โตเกียว ราคาอยู่ที่ 57.31 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.51 บาทต่อ
กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธฤทธิ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นชยแหล่งที่มา :
สวท.นครศรีธรรมราช